

# รอยัล คลิฟ ฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่ คิวรางวัล TTG Travel Hall of Fame 13 ปีซ้อน



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ฉลองอีกครั้งกับรางวัลเกียรติยศด้านการท่องเที่ยว “TTG Travel Hall of Fame Award” ในงานประกาศรางวัล ทีทีจี ทราเวล อวอร์ด ครั้งที่ 30 ของทีทีจี เอเชีย ซึ่งรอยัล คลิฟได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยมีคุณพวง วรธนะกุล และคุณวิฑานา วรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ประจำปี 2562

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากมาย เนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการให้บริการที่เป็นเลิศ โดดเด่นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเว็ลด์คลาส และการรักษามาตรฐานที่ดีตลอดมา

“การได้รับรางวัลระดับโลกอย่าง TTG Travel Hall of Fame นี้เป็นเวลาถึง 13 ปีติดต่อกัน ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผมและทีมงานของรอยัล คลิฟทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความความสำเร็จของเราในการสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่น่าจดจำ และเกินความคาดหวังของแขกผู้เข้าพัก และนี่ถือเป็นรางวัลตอบแทนการทำงานของพวกเขา ผมและทีมงานจะยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานของสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อมอบความสะอาดสบาย และประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เข้าพักทุกท่านต่อไป” กล่าวโดยคุณวิฑานา วรธนะกุล กรรมการบริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป

ที่ทีจี เอเชีย ได้จัดตั้งการมอบรางวัล Travel Hall of Fame มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค ซึ่งรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ได้รับรางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2549 และได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่นั้นมา รวมถึง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติกว่า 230 รางวัลจากองค์กรที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้วยเช่นกัน

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ซึ่งมีพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด การันตีด้วยกว่า 230 รางวัลจากองค์กรระดับชาติ และนานาชาติ จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คู่แข่งกับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย ที่ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ [reservations@royalcliff.com](mailto:reservations@royalcliff.com)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com)